

Q1: Hiện nay, tôi đang thất nghiệp. Tôi vẫn đang tìm việc nhưng chưa có công việc nào phù hợp. Tôi không có thu nhập để sinh hoạt, cũng không có tiền tiết kiệm. Tôi không biết phải làm thế nào. Có cơ quan nào giúp tư vấn cho tôi không?

A1: Vui lòng liên hệ tới Phòng Phúc lợi của Văn phòng thành phố nếu bạn đang sống ở thành phố, Phòng Phúc lợi của Văn phòng xúc tiến tỉnh hoặc Cục xúc tiến tỉnh nếu bạn đang sinh sống ở thị trấn/thôn để được tư vấn.

Q2 : Cư dân quốc tịch nước ngoài có được nhận trợ cấp xã hội không?

A2: Trường hợp người mang quốc tịch nước ngoài có thị thực mang tính định cư lâu dài như thị thực cư trú vĩnh viễn và thị thực của người là vợ/chồng của người Nhật, v.v sẽ được nhận trợ cấp xã hội. Vui lòng liên hệ cơ quan tiếp dân của địa phương nơi bạn đang sống có địa chỉ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài để được tư vấn.

Q3 : Từ khi nộp đơn đến khi bắt đầu nhận được tiền trợ cấp xã hội là bao lâu?

A3: Dù bạn nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thì cũng không thể nhận tiền trợ cấp ngay lập tức. Có trường hợp cần khoảng 30 ngày.

Q4 : Tôi được nhận tiền trợ cấp xã hội đến khi nào?

A4: Khi bạn không còn đủ các điều kiện để nhận trợ cấp xã hội nữa thì việc trợ cấp sẽ kết thúc. Ví dụ như khi bạn tìm được công việc với thu nhập cao hơn tiền trợ cấp.

Q5: Khi tôi nộp đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thì nhận được thông báo là bộ phận phụ trách sẽ liên lạc với người thân của tôi. Điều này nghĩa là gì?

A5: Trường hợp người nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội có người thân mang nghĩa vụ nuôi dưỡng như cha mẹ, con cái, anh chị em, v.v. thì sẽ cần điều tra xem người thân có năng lực hỗ trợ về kinh tế hay không. Ngoài ra, hãy báo cho chúng tôi nếu bạn đang bị ngược đãi.

Q6 : Tôi có cần phải bỏ xe ô tô nếu muốn nhận được trợ cấp xã hội không?

A6 : Vì ô tô được coi là tài sản nên trên nguyên tắc sẽ yêu cầu bạn thanh lý.

Q7 : Tôi có được sở hữu máy điều hòa không khí và điện thoại di động không?

A7: Về cơ bản, bạn có thể sở hữu máy điều hòa không khí và điện thoại di động. Tuy nhiên, sẽ không có trợ cấp đối với chi phí mua và duy trì các thiết bị này.